



ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
เรื่อง การเปิดสถานศึกษา On-Site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น)

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแนวทางในการจัดการเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยสถานศึกษามีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของสถานศึกษา ได้แก่ การสลับกลุ่มมาเรียนแบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม และรูปแบบอื่น ๆ ตามบริบทของสถานศึกษา นั้น จากการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVIC-๑๙) เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปิดสถานศึกษาและสถาบันกวดวิชา On-Site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการศึกษาจากผู้สอนอย่างมีคุณภาพ ต่อเนื่องและช่วยให้ระบบการเรียนการสอนกลับสู่รูปแบบปกติ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดทดลองเปิดสถานศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอน On-Site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จึงดำเนินการเปิดสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอน On-Site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการศึกษาจากผู้สอนอย่างมีคุณภาพ และช่วยให้ระบบการเรียนการสอนกลับสู่รูปแบบปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยยึดและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

๑. ปฏิบัติตาม ๖ มาตรการหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย มาตรการคัดกรองวัดไข้ และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา มาตรการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา มาตรการจัดจุดบริการล้างมือหรือแอลกอฮอล์เจล มาตรการจัดให้มีการเว้นระยะห่าง โดยให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ มาตรการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้งานร่วมกันบ่อย และมาตรการลดความแออัดและไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน

๒. มาตรการให้นักเรียน นักศึกษาจดบันทึกประจำวัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบัณฑิต ออกแมน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง